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สื่อ ประเด็นข่าว 

 ถวายพระพร 

กรุงเทพธุรกิจ 
แนวหน้า โพสตทู์เดย์ 

  -เสนอข่าว พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้า คสช.น าคณะรัฐมนตรี (ครม.) ผู้บัญชาการเหล่า

ทัพ  รวมท้ังคู่สมรสเดินทางมาลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ท่ีศาลาสหทัยสมาคม ใน

พระบรมมหาราชวัง 
     ท้ังนี้ พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่า ขอให้ประชาชนทุกคนช่วยกันถวายพระพรให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรง

แข็งแรงโดยเร็ว และในวันนี้มีภาคประชาชนหลายคณะร่วมกันสวดมนต์ขอให้พระองค์ทรงแข็งแรง อย่างไรประเทศ

ไทยก็ต้องอยู่กับสถาบันพระมหากษัตริย์ 

 ระบบหลักประกันสุขภาพ 

Hfocus     -เสนอข่าว นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ. กล่าวในเวทีอภปิรายหัวข้อ “เสริมประสาน ความร่วมมือ เพื่อพัฒนาระบบ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติท่ียั่งยืน” ว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างหารือเพื่อปรับสิทธิประโยชน์ทั้ง 3 กองทุนใหเ้ท่าเทียมกัน 
แต่อาจจะมีสิทธิประโยชน์บางรายการท่ีเหนือขึ้นไปซึง่นายจ้างเปน็ผู้ออกเงินให้ เช่น ข้าราชการสามารถนอนห้องพเิศษ

ได้ แต่คิดว่าสิทธิประโยชน์อื่นๆ ท่ีเปน็ตัวเสริมคงต้องจ่ายเพิ่มเอง สิ่งส าคัญคือชุดสิทธิประโยชน์หลัก เชน่ เจ็บป่วย

ฉุกเฉนิถึงแก่ชีวิต ท่ีควรได้รับเหมือนกันท้ัง 3 กองทุน สว่นสิทธิประโยชน์ท่ีมีความเหลื่อมล้ าระหว่างกองทุน เช่น สิทธิ
ทันตกรรม ต้องพิจารณาเปน็รายสิทธิประโยชนเ์พื่อปรับแก้ รวมถึงเรื่องการส่งเสริมป้องกันโรค ท่ีควรจะบูรณาการ

ระหว่างหน่วยงานเพื่อท างานรว่มกันระหวา่งกองทุน 
      สว่นปัญหาเรื่องการเงนิการคลัง สธ.พยายามเกลี่ยแบบเปน็ขั้นบนัได ซึ่งสิ่งท่ีต้องคุยกันหลังจากนี้ก็คือ  1.
งบประมาณเพียงพอหรือไม่ เนือ่งจากในอนาคตจะเพิ่มข้ึนสูง 2.ต้องเดินหน้าสร้างใหเ้กิดความเปน็ธรรม   3.ประเดน็
การแยกเงินเดือนของบุคลากร ซึง่ยังต้องถกเถียงกันอีก รวมถึงการท าแผนก าลังคนสุขภาพ  

 ร้องเรียน ฌกส. 

ไทยรัฐ  
คอลัมน์สารพันปัญหา 

  -เสนอจดหมายร้องเรียน จากผู้รับบ าเหน็จน้อย ขอความเป็นธรรมการเรียกเก็บเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ ว่า ได้รับ
เพียงเงนิบ าเหน็จพร้อมเงนิกองทุนส ารองเลี้ยงชีพใช้จ่ายหลงัเกษยีณอายุราชการแบบไม่ฟุ่มเฟือยหมดพอดี จะต้องมา
รับภาระในการส่งเงนิสงเคราะห์เป็นรายเดือนไปตลอดชีวิต เปน็การบ่ันทอนความม่ันคงของชวีิต เห็นควรใช้ระเบียบนี้

กับสมาชิกผู้รับเงินบ านาญเพราะมีรายได้ประจ าทุกเดือนมากกว่า  

 ลักศพทารก 

ข่าวสด คมชัดลึก ไทยรัฐ 
 
 

  -เสนอข่าว หญงิสาวรายหนึง่ในจ.สมุทรปราการเข้าแจง้ความกับต ารวจว่า ศพลูกสาวอายุครรภ ์ 6 เดือน ท่ีคลอด

ก่อนก าหนดและเสียชีวิตท่ีรพ.สมุทรปราการหายไปจากรพ.  
    นพ.สัมพนัธ์ คมฤทธ์ิ ผอ.รพ.สมุทรปราการ กล่าวว่า ยนิดีให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าท่ีต ารวจด าเนนิการสอบสวน

หาข้อเท็จจริงท่ีเกิดข้ึน เบ้ืองต้นยังไม่สามารถระบุได้วา่คนในมีส่วนเก่ียวข้องด้วยหรือไม่ ตอ้งรอผลการสอบสวน

เจ้าหน้าที่ ท้ังหัวหน้าเวรนิติเวช รปภ.ห้องพักศพ อย่างไรก็ตาม  จากการตรวจสอบย้อนหลงัไม่พบว่าเคยมีปญัหาศพ

หายเกิดข้ึนมาก่อน 

 นวดเปิดสมอง 

ไทยโพสต์ มติชน 

กรุงเทพธุรกิจ 

    -เสนอข่าว ในงานเสวนากรณีศึกษา "นวดเปิดสมอง : ของแท้หรือหลอกลวง" จัดโดยกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทย
ฯ สภาการแพทย์แผนไทย สถาบันการศึกษาด้านการแพทย์แผนไทย และกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) 
    ภก.ยงศักดิ์ ตันตปิิฎก รองประธานสมาพนัธ์แพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทย กล่าวว่า การนวดเปิดสมองดงักล่าว

ถือว่าผิดหลักวิชาการการนวดไทย เพราะเป็นจุดหลอดเลือดแดงใหญ่ท่ีตรงจากหวัใจไปสู่สมอง หากกดบริเวณดังกล่าว

จะท าให้ความดันโลหิตลดลง หนา้มืดตาลาย และหากกดเป็นเวลานานท าให้สมองขาดออกซิเจน ถงึแก่ชีวิตได ้  
    ขณะท่ี ทพ.อาคม ประดิษฐ์สวุรรณ ผอ.ส านักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ สบส. กล่าวว่า การนวดจับ

เส้นเปน็การนวดเพื่อบ าบัดรักษาโรคและฟื้นฟูสุขภาพ โดยใช้ศาสตร์นวดไทย จึงจัดเป็นการประกอบวิชาชีพการแพทย์

แผนไทย ซึง่ตาม พ.ร.บ.สถานพยาบาล พ.ศ. 2541 ก าหนดให้ต้องขออนุญาตเปน็สถานพยาบาล และผู้ด าเนินการ

ต้องขึ้นทะเบียนและได้รับใบอนญุาตประกอบวิชาชีพแพทย์แผนไทย หาก กระท าโดยไม่มีใบประกอบวิชาชีพถือว่าผิด
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กฎหมาย ข้อหาเปิดสถานพยาบาลเถ่ือน มีโทษจ าคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือ ท้ังจ าทั้งปรบั 

และมีความผิดข้อหาประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยโดยไม่ได้รับอนุญาต มีโทษ จ าคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 

60,000 บาท 
      ปัจจุบันมีคลินิกการแพทย์แผนไทยข้ึนทะเบียนถูกต้อง 804 แห่ง และคลินิกแพทย์แผนไทยประยุกต์ 109 แห่ง 

กรม สบส.ก าหนดให้คลินิกการแพทย์แผนไทย แสดงชื่อคลินกิตัวอักษรสีน้ าเงิน บนแผ่นป้ายสีขาว พร้อมเลขท่ี

ใบอนุญาต 11 หลักติดไว้หน้ารา้น รวมท้ังหน้าห้องตรวจ ส่วนการนวดเพื่อส่งเสริมสุขภาพ นวดผ่อนคลาย เปน็การ

เปิดร้านเพื่อสุขภาพตาม พ.ร.บ. สถานประกอบการฯ ไม่สามารถให้บริการรักษา จับเส้น และกดจดุได้ 
    นพ.ขวญัชัย วิศษิฐานน ผอ.สถาบันการแพทย์แผนไทย กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยฯ กล่าวว่า ก่อนจะรับบริการ

ร้านนวดต้องพิจารณา 1.ตวัผู้ใหบ้ริการ หรือหมอนวด แบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ 1.หมอนวดที่ร่ าเรียนสืบทอดภมูิปัญญา

หรือหมอพื้นบ้าน กรมฯได้ข้ึนทะเบียนไว ้5 หม่ืนกว่าคน  การควบคุมจะใช้ลักษณะการออกหลักเกณฑ์ในการดูแล ซึ่ง

อาจมีผู้ท่ีไปแอบอ้างได้ 2.กลุ่มฝึกอบรมการนวด และมาเปิดร้านนวด เป็นเพียงบริการส่งเสรมิสุขภาพ ไม่สามารถ

ให้บริการนวดในลักษณะการรักษาได้ แต่มักพบว่าแอบไปฝึกฝนเอง และอ้างว่านวดรักษาได ้ ต้องหาทางยับยั้งและ

ก าจัดออกจากระบบ และ 3.กลุ่มที่ได้ใบประกอบวิชาชีพ สามารถรักษา บ าบัดอาการต่างๆ ได้ โดยต้องผ่านการ

อบรมหลักสูตรอย่างน้อย 800 ชัว่โมง 
    ข้อพิจารณาที ่ 2 คือสถานท่ี สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ห้ามนวดเพื่อบ าบัดอาการ 3.ต้องพิจารณาตัวเองว่า มี
โรคประจ าตวัอะไรหรือไม่ มีข้อห้ามอะไร และแจง้ข้อมูลแก่ผู้ใหบ้ริการ 4.ต้องมีสติย้ังคิด เพราะการนวดท่ีเห็นทางยู
ทูบ เห็นว่ากดแล้วสลบไป และ 5.หากเกิดปญัหาผลข้างเคียงจากการบริการ ร้องเรียนได้ท่ีกรมสบส. แต่หากมีปัญหา
ข้อสงสัย ใหส้อบถามท่ีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยได้ ซึง่มีสภาวิชาชีพการแพทย์แผนไทยดูแลอยู่ 

 หยุดเจ็บป่วยฉุกเฉิน 

มติชน     -เสนอสกู๊ปข่าว สมาคมเวชศาสตร์ฉุกเฉนิแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สสส. จัดโครงการ "ส่งเสรมิและป้องกันคนไทย

ไม่ให้เจ็บป่วยฉุกเฉนิ" มีเป้าหมายเพื่อให้คนไทยมีสุขภาพดีจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิต หรือหากมีโรคประจ าตวัก็

สามารถควบคุมได้ โดยไม่เจ็บป่วยฉุกเฉนิ โดยจะมีการพัฒนาองค์ความรู้ท้ังส าหรับประชาชนและบุคลากรทางการ

แพทย์อย่างเปน็ระบบ และสื่อสารต่อสาธารณชนอย่างต่อเนื่อง  

     โดย สสส. มองว่าโครงการนีจ้ะอยู่ในรปูแบบเฮลท์ เอดูเคชัน่ เซ็นเตอร์ คือศูนย์ท่ีให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องใน

ด้านสุขภาพ ท้ังยงัร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการ บรรจุความรู้ใกล้ตัวเหลา่นีไ้วใ้นหลักสูตรการศึกษาตั้งแต่ระดับ

ประถมศึกษา โดยคาดหวงัวา่จะส่งผลถึงความเปลี่ยนแปลง     

 แนวทางความปลอดภัยผักผลไม้ 

แนวหน้า   -เสนอข่าว ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. ประชุมหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องด้านความปลอดภัย

ของอาหาร โดยมีอธิบดีกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ คณบดีคณะเทคนิคการแพทย ์

มหาวิทยาลัยมหิดล อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ อธิบดีกรมอนามัย เลขาธิการ อย. และภาคประชาสังคมคือ

เครือข่ายเตือนภัย สารเคมีก าจัดศัตรูพืชหรือไทยแพน รว่มประชมุ  
     รมว.สธ.เปิดเผยว่า ไดน้ าข้อมูลสถานการณ์ความปลอดภัยของผักผลไม้ท่ีแต่ละหน่วยงานด าเนินการเพื่อดูแล

สุขภาพประชาชนมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ได้ข้อสรุปร่วมกันว่า ผักผลไม้ ท่ีแต่ละหน่วยงานไปสุ่มตรวจ มีสารเคมีก าจัด

ศัตรูพืชตกค้าง แต่ปนเปื้อนมากน้อยแค่ไหน ต้องมาพิจารณาร่วมกันให้ชัดเจนอีกคร้ัง เนื่องจากวิธีการเก็บตัวอย่าง

และวิธีการตรวจ มีความแตกต่างกัน  อย่างไรก็ดีประชาชนไม่ต้องกังวลใจ เพราะหากรับประทานในปริมาณที่พอดี ไม่

มากเกินไป และหลากหลายชนิด หมุนเวียนกันไป รวมท้ังลา้งผักผลไม้ให้สะอาดก่อนน ามารับประทานหรือปรุงอาหาร 

ไม่ว่าจะ ดว้ยวิธีการล้างน้ าไหลผ่าน น้ าผสมน้ าส้มสายชู หรือน้ าผสมเบคก้ิงโซดา ก็จะช่วยลดปริมาณสารตกค้างลงได ้
       ท้ังนี้ ได้มอบหมายให้อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์ เป็นผู้รับผิดชอบประสานงานหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง ท้ัง

ในกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงเกษตรฯ มหาวิทยาลัยมหิดล และไทยแพน ร่วมกันรวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลสารพิษ

ตกคา้งท่ีพบมาก เพื่อน ามาก าหนดมาตรการในการควบคุมสารก าจัดศัตรูพืชที่ไม่ควรใชใ้นประเทศไทย ก าหนดวิธีการ

ตรวจที่มีมาตรฐาน รวมท้ังค าแนะน าแก่ประชาชนในการล้างผกัผลไม้ เพื่อลดสารเคมีตกค้าง ให้บริโภคได้อย่าง

ปลอดภัย โดยให้รายงานความคืบหน้าในอีก 15 วันในการ ประชมุคร้ังต่อไป 

 

เดลินวิส ์

กรณีฉีดฟิลเลอร์หน้าอก 
   -เสนอข่าว กรีน-อัษฎาพร สิรวิัฒน์ธนกุล ดาราสาว ชี้แจงวา่ ได้ฉีดฟิลเลอร์หนา้อกมากว่าครึ่งปีแล้ว ได้ท าการศึกษา 
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ปรึกษาและอยู่ในความดูแลของแพทย์มาตลอด ขณะนี้ยังไม่มีผลกระทบใดๆ เชื่อม่ันว่าคุณหมอมีความสามารถและ

เก่งในระดับต้นๆ 

 

ข่าวสด 

การบริโภคยาอยา่งถูกวิธ ี
   -เสนอบทความ ผศ.ภญ.ดร.นิยดา เกียรติย่ิงอังศุล ี ผู้จัดการศูนย์วชิาการเฝ้าระวงัและพฒันาระบบยา กล่าวว่า ผล

ส ารวจในประเทศไทยพบว่า ผูป้ว่ยเกือบ 1,000 คน เปน็โรคตบัจากการรับประทานยาพาราเซตามอลเกินขนาด ใน

จ านวนนี้เป็นเด็กอายุต่ ากว่า 6 ขวบ ถึง 37% ส าหรับคีโตโคนาโซล (ketoconazole) ชนิดรับประทาน มีการท าเรื่องขอ
ยกเลิกยาในหลายประเทศ และอยู่ระหว่างการเรียกคืน เนื่องจากมีพิษต่อตับ  
    การบริโภคยาพาราฯ จะพบอาการเม่ืออยู่ในระยะอันตราย เปน็ตับอักเสบ ตับแข็ง และก่อใหเ้กิดมะเร็งตับแล้ว จึง

ขอแนะน าว่า ควรใช้ยาเม่ือมีความจ าเป็น เพิ่มความระมัดระวงัโดยการอ่านฉลากข้อมูลผลิตภัณฑ์อย่างเคร่งครัด ท่ี

ส าคัญไม่ควรบริโภคเกินวนัละ 2 กรัม หรือ 4 เม็ด และไม่ควรบริโภคติดต่อกันนานมากกวา่ 5 วนั 

 

เว็บไซต์คมชัดลึก 

พบฝุ่นรอบโรงงานเกินเกณฑ์ 

   -เสนอข่าว กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ กรมอนามัย น าเสนอผลงานวจิัย เรื่อง “การศึกษาปริมาณมลพษิ

อากาศและประเมินความเสี่ยงตอ่สุขภาพจากการได้รับสัมผัสมลพิษอากาศจากโรงไฟฟา้ชีวมวลชลในพืน้ท่ี จ.สุรินทร์” 

พบว่า โรงไฟฟ้าชวีมวลมีฝุน่เกินเกณฑ์มาตรฐานองค์การอนามยัโลก จึงควรมีมาตรการเฝ้าระวงัผลกระทบต่อสุขภาพ

ของประชาชนท่ีอาศัยรอบโรงไฟฟ้าชีวมวล 

 

เดลินวิส ์

วัคซีนโรตา 

   -เสนอบทความ รศ. (พเิศษ) นพ.ทว ี โชติพิทยสุนนท์ นายกสมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย เปิดเผยวา่ 

โรคอุจจาระร่วงจากเชื้อไวรัสโรตาเปน็โรคติดเชื้อในเด็กชนิดหนึ่งท่ีพบได้มากท่ีสุด สมาคมฯและองค์กรวชิาชีพที่

เก่ียวข้องจงึเหน็ว่าควรจะมีการบรรจุวัคซีนป้องกันไวรัสโรตาในแผนการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของประเทศ เพื่อ

จัดสรรให้เด็กไทยทุกคนได้รับอย่างท่ัวถึง แต่ยังกงัวลเรื่องความล่าช้าของระบบและกระบวนการพิจารณาบรรจุวัคซนี

เข้าสู่แผนฯ ซึง่ต้องผ่านการประเมินความคุ้มค่าเบื้องตน้และการพิจารณาจากผู้เชี่ยวชาญ 

 

เดลินวิส ์

โรคสะเก็ดเงิน 

     -เสนอข่าว นพ.ประวิตร อัศวานนท์ หวัหนา้สาขาตจวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าววา่ โรคสะเก็ดเงนิเป็น

โรคเรื้อรังที่ยังไม่ทราบสาเหตุ พบมากในคนผวิขาว ในคนไทยประมาณการว่ามีจ านวนหลายแสนถึงล้านราย แต่มี

ประมาณ 1-3% ของคนท่ีเป็นโรคแล้วคนท่ัวไปไม่ทราบ ในอดตีถูกมองว่าเป็นเพียงโรคผิวหนงัเรื้อรัง แต่ปัจจุบันทาง

การแพทย์มองว่าเป็นโรคท่ีต้องให้การรักษาทั้งตัว เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสงู และข้ออักเสบ โดยเฉพาะเรื่อง

ความอ้วน ไขมันสงู  

 

แนวหน้า 

สิทธิการรับรู้ประโยชน์ของโฟลิกแอซิด 

   -เสนอข่าว คณะอนุกรรมการด้านสิทธิเด็กและการศึกษา ร่วมกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เผยแพร่ความรู้และรณรงค์

ให้ประชาชนรับทราบถึงประโยชน์ของโฟลิก แอซิด หรือวิตามินบี 9 ชว่ยลดความพิการแต่ก าเนดิ ซึ่งการเสริมวิตามิน

บี 9 ในปริมาณสูงสามารถเสริมสร้างกลไกให้บุตรไม่พิการแต่ก าเนิดแม้จะมียนีพิการ โดยให้หญิงวัยเจริญพนัธ์ุ

รับประทานยาเม็ดโฟลิก แอซิด ขนาด 0.4 มิลลิกรัม วันละ 1 เม็ด ตั้งแต่ก่อนตั้งครรภ์ 3 เดือน จนถึงหลงัตั้งครรภ์ 3 

เดือน สามารถลดการเกิดความพิการแต่ก าเนิดได ้ร้อยละ 20-70     

 

แนวหน้า คมชัดลึก 

ส่งเสริมการผลิตเคร่ืองมือแพทย์ส่งออก 

   -เสนอข่าว นายสมชาย หาญหิรัญ ปลัด ก.อุตสาหกรรม กล่าวว่า กระทรวงเตรียมเปิดศูนย์ส่งเสริมงานวิจัยสู่

อุตสาหกรรมในอนาคต เพื่อเชือ่มโยงการท างานในรปูแบบประชารัฐ ระหว่างผู้ประกอบการกับหน่วยงานวิจัย ให้

สามารถน านวัตกรรมไปผลิตเปน็สินค้ามูลค่าเพิ่มสูงรับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 อาทิ กลุ่มเคร่ืองมือทางการแพทย์ โดย

ปัจจุบัน ไทยส่งออกผลิตภัณฑ์เคร่ืองมือแพทย์ปีละประมาณ 9 หม่ืนล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นวัตถุสิ้นเปลืองหรือใช้แล้ว

ท้ิง แต่มีสัดส่วนน าเข่าวัตถุดิบถึง 5 หม่ืนล้านบาท 

 

เดลินวิส ์
ลดการใช้สารเคมีในผลผลิต 

   -เสนอข่าว นายประพาส บุญช่วย เกษตร จ.กาฬสินธุ์ กล่าววา่ จ.กาฬสินธุ์ ร่วมกับหนว่ยงานสังกัด ก.เกษตรฯ ก.

มหาดไทย ก.สาธารณสุข และภาคีเครือข่าย จัดกิจกรรมและงบประมาณสนับสนนุศนูย์เรียนรู้ต้นแบบเศรษฐกิจ

พอเพียง ลดการใช้สารเคมีในการเกษตรตามโครงการ 3 ดี คนดี สุขภาพดี รายได้ด ี
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ข่าวสด 

วัณโรค 

   -เสนอข่าว นพ.อรรถพล ชพีสัตยากร ผอ.สคร. 5 จ.ราชบุรี กล่าวในการสัมมนาภาคีเครอืข่ายส่ือมวลชนและ

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับการเฝ้าระวงัป้องกันควบคุมโรคและภัยสขุภาพ ท่ี จ.ประจวบคีรีขันธ์ ว่า จากรายงานการ

ควบคุมโรคประจ าปีของอนามัยโลก ประเทศไทยอยู่ในอันดับท่ี 18 ใน 22 ของประเทศที่มีผู้ติดเชื้อวัณโรค จึงต้อง

ร่วมกันกวาดล้างให้หมดจากประเทศไทยในปี 2590 และจะต้องลดลงร้อยละ 12 ต่อป ี นอกจากนี้ มีผู้ปว่ยวัณโรคท่ี

ติดเชื้อโรคเอดส์มาขึ้นทะเบียนรอ้ยละ 14 ยังมีอีกมากท่ีไม่ยอมรักษา จึงต้องคน้หาผู้ท่ีติดเชื้อท่ียังหาไม่พบ ป้องกัน

การแพร่เชื้อสู่ผู้อ่ืน 

 

ข่าวสด 

รพ.เพชรบูรณ์สร้างตึกสงฆ์อาพาธ 
   -เสนอข่าว นพ.วีรศักดิ์ ครองลาภเจริญ ผอ.รพ.เพชรบูรณ์ เปดิเผยว่า รพ.ไดจ้ัดโครงการทอดผ้าป่ามหากุศล เพื่อ

สมทบทุนในการก่อสร้างตึกสงฆอ์าพาธ “อาคารธรรมรักษา” และสมทบทุนจัดซื้อเตียงผูป้่วยห้องพิเศษ และจัดซื้อ

เคร่ืองมือแพทย ์ ซึ่งตัง้งบประมาณไว้ท่ี 45,700,000 บาท แต่ยังไม่เพียงพอ จึงขอให้ผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเปน็

เจ้าภาพตามช่องทางต่างๆ ท้ังด้วยตนเองและโอนเงนิผ่านบัญชี 

 

ไทยโพสต์ 

เปิดวิทยาลัยแพทย์นานาชาติใหม ่
   -เสนอข่าว สถาบนัเทคโนโลยีพระเจ้าเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) เตรียมเปิดวิทยาลยัแพทย์นานาชาต ิ ปี

การศึกษา 2561 พร้อมกับประกาศพฒันาขึน้เปน็ศนูย์กลางสรา้งนวัตกรรมเคร่ืองมือทางการแพทย์ของประเทศ ลด

การน าเข้า-สูญเสียทางเศรษฐกิจ 

 

มติชน M2F 

สภากาชาดขอรับบริจาคเลือด 

     -เสนอข่าว  น.ท.พญ.อุบลวัณณ ์ จรูญเรืองฤทธ์ิ ผอ.ศูนยบ์ริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เผยว่า ขณะนี้

ปริมาณโลหิตส ารองของศนูย์ฯ ลดลงจ านวนมาก โดยเฉพาะกรุ๊ป (O) จึงขอเชญิชวนประชาชนรว่มกันบริจาคโลหิต ท่ี

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาต ิและหน่วยเคล่ือนท่ีรับบริจาค 

 

ไทยรัฐ 

วัคซีนไข้เลือดออก 

   -เสนอข่าว วัคซนีป้องกันโรคไข้เลือดออก ได้รับการอนุมัติจากชาติต่างๆ ถึง 14 ชาต ิรวมท้ังไทย อินโดนเีซีย และ

สิงคโปร์ ก่อนหน้านี้ก็ได้รับการอนุมัติจากเม็กซิโก ฟิลิปปนิส์ บราซิล เอลซัลวาดอร์ คอสตาริกา ปารากวัย กัวเตมาลา 

เปร ู

 

บางกอกโพสต์ 

ภาษีเคร่ืองดื่มให้ความหวาน 

  -เสนอข่าว หนว่ยงานด้านสขุภาพของสหประชาชาติ กระตุ้นเตือนประเทศต่างๆ ใหเ้ริม่ใช้มาตรการเก็บภาษี

เคร่ืองดื่มท่ีให้ความหวาน ซึง่เปน็ความพยายามเพื่อต่อสู้กับปัญหาโรคอ้วน โดยมีหลักฐานท่ีบ่งชี้ว่า การปรับขึ้นราคา

ภาษีจะช่วยให้การบริโภคน้ าตาลลดลงได ้

 

 


